

BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra, giải quyết các phản ánh kiến nghị của người dân tại buổi tiếp xúc đối thoại của đồng chí Bí thư Đảng ủy xã về chuyên đề an ninh trật tự

Thực hiện Thông báo Kết luận số số: 96/TB-ĐU, ngày 09/11/2023 của Đảng ủy xã Tỉnh Châu về việc thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Đảng ủy xã tại buổi tiếp xúc, đối thoại chuyên đề về an ninh trật tự. UBND xã Tỉnh Châu báo cáo kết quả kiểm tra, giải quyết các phản ánh kiến nghị của người dân như sau:

1. Đối với nội dung phản ánh của ông Huỳnh Hân, Nhân dân xóm Lê Thủy, thôn Mỹ Lệ

- *Phản ánh 1:* Tại khu vực núi Hồ Sâu, Hồ Răng ở xóm Lê Thủy, do Công ty Cổ phần Đầu tư 706 khai thác đất đồi làm vật liệu san lấp quá trình đất đá rơi vãi, không thu dọn dẫn đến người tham gia giao thông bị tai nạn, đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư 706 hỗ trợ kinh phí điều trị cho người tham gia giao thông bị tai nạn.

* Nội dung này UBND xã đã kiểm tra làm việc và đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư 706 khắc phục và có phương án hỗ trợ tiền thuốc men điều trị cho người tham gia giao thông bị tai nạn tại đây.

- *Phản ánh 2:* Đề nghị trang bị camera an ninh tại thôn Lê Thủy.

* Hiện nay, trên địa bàn xã đã lắp đặt 15 mắt camera giám sát an ninh trật tự. Trong đó, Công an xã có 7 mắt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã có 8 mắt, Riêng địa bàn thôn Mỹ Lệ có 01 mắt camera tại Ngã tư Mỹ Lệ. Thời gian tới, UBND xã sẽ tiếp tục giao Công an xã khảo sát địa điểm cần lắp đặt camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn xã để có cơ sở đề xuất kinh phí từ nguồn kinh phí địa phương và nguồn xã hội hóa để trang bị, nâng cấp hệ thống camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn xã. Ngoài ra, Công an xã cũng đã tham mưu UBND xã xây dựng Mô hình “Vận động nhân dân lắp đặt Camera an ninh” tại nhà, qua đó đã vận động nhân dân lắp đặt thêm camera hướng ra đường để khi cần sẽ trích xuất dữ liệu có liên quan phục vụ công tác điều tra.

2. Đối với nội dung phản ánh của Ông Đào Luận, Nhân dân ở thôn Kim Lộc

- *Phản ánh 1:* Tăng cường quản lý các đối tượng tù về sinh sống tại địa phương.

Nội dung này, UBND xã đã chỉ đạo Công an xã tham mưu tăng cường công tác quản lý đối với các đối tượng quản lý theo diện quản lý pháp luật trên

địa bàn xã; Đồng thời trao đổi với ông Đào Luận nắm rõ thêm về nội dung phản ánh để có biện pháp quản lý đối tượng phù hợp.

- *Phản ánh 2*: Xử lý các trường hợp dùng xung điện, kích điện để bắt cá⁽¹⁾; Tình trạng đánh bạc còn xảy ra trên địa bàn xã⁽²⁾; Cần nắm địa bàn, nắm chặt đối tượng và phân loại đối tượng⁽³⁾.

Qua các ý kiến phản ánh trên, UBND xã đã chỉ đạo Công an xã đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 196/KH-CAX ngày 05/12/2023 của Công an xã Tịnh Châu về việc mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; ký ban hành Quyết định số 168/QĐ-UBND, ngày 12/12/2023 về thành lập Tổ công tác đặc biệt tuần tra vũ trang tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và triển khai thực Kế hoạch số: 06/KHPH(CA-QS), ngày 12/12/2023 phối hợp tuần tra vũ trang tấn công, trấn áp tội phạm giữa hai lực lượng Công an và Quân sự xã. Qua đó, đã hạn chế tình trạng dùng xung điện, kích điện để bắt cá cũng như tình trạng đánh bạc trên địa bàn xã. Ngoài ra, trong giai đoạn tấn công trấn áp tội phạm, Công an xã đã tăng cường xuống địa bàn nắm tình hình, báo cáo kịp thời các tụ điểm nóng, phức tạp về ma túy, cờ bạc..., không để kéo dài gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự; Mời 07 đối tượng (02 đối tượng quản lý nghiệp vụ, 01 đối tượng Ma túy, 04 đối tượng cờ bạc) đến trụ sở Công an xã cho viết cam kết (viết tay) không vi phạm pháp luật trong thời gian trước, trong và sau Tết. Lập danh sách các loại đối tượng quản lý (theo diện ĐTCB) để tiếp tục phân loại và mời cho viết cam kết.

- *Phản ánh 3*: Xử lý công dân đến trụ sở đến trụ sở làm việc gây rối an ninh trật tự.

Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo Công an xã xác minh xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm gây mất trật tự tại trụ sở cơ quan. Cụ thể, đã xác minh, xử lý vụ việc gây mất trật tự tại trụ sở UBND xã xảy ra ngày 06/10/2023. Kết quả xác minh đã xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với bà Võ Thị Thuận (SN: 1982, trú tại thôn Kim Lộc, xã Tịnh Châu) về hành vi “gây mất trật tự công cộng ở trụ sở cơ quan” với số tiền 400.000 đồng. Thời gian tới, UBND xã sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an xã xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm để kịp thời răn đe, giáo dục đối tượng; đồng thời quán triệt cán bộ công chức trong đơn vị thực hiện nghiêm túc Luật tiếp Công dân, tránh tình trạng những nhiều phiền hà, tạo sơ hở để người dân lợi dụng gây mất trật tự tại trụ sở.

3. Đối với nội dung phản ánh của Ông Nguyễn Thành Trung, Nhân dân ở thôn Kim Lộc

- *Phản ánh*: Cháy rừng cần phải điều tra đối tượng gây cháy để xử lý.

Nội dung này, UBND xã đã chỉ đạo Ban chỉ đạo về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững xã tuyên truyền, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức cho người dân trong lĩnh vực bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng; cảnh báo, dự báo nguy cơ cháy rừng trong các tháng cao điểm mùa khô. Chỉ đạo các ban, ngành, thôn, chủ rừng làm tốt công tác phòng cháy và chữa cháy rừng, tổ chức khắc phục hậu quả sau các vụ cháy rừng; đồng thời chỉ đạo lực lượng

Công an xã điều tra truy tìm thủ phạm gây ra cháy rừng (trong trường hợp có dấu hiệu tội phạm) để xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Đối với nội dung phản ánh của Ông Cao Văn Thủ, Nhân dân ở thôn Phú Bình

- Phản ánh: Đề nghị giải quyết tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông tuyến đường Quốc Lộ 24 (Trần Văn Trà) và chợ Châu Sa, sắp xếp mặt bằng kinh trước chợ Châu Sa.

Nội dung này, UBND xã thường xuyên chỉ đạo Ban an toàn giao thông xã tổ chức lực lượng ra quân lập lại trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã Tịnh Châu, đặc biệt là khu vực chợ Châu Sa. Qua đó, đã xử lý vi phạm hành chính đối với 04 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông xử phạt số tiền 1.150.000 đồng, tạm giữ 10 bảng hiệu họp đèn và nhiều vật dụng khác có liên quan. Đồng thời nhắc nhở hàng trăm trường hợp vi phạm. Thời gian tới, để có giải pháp cơ bản nhằm giải quyết tình trạng mất trật tự, an toàn giao thông tuyến đường Quốc Lộ 24 (Trần Văn Trà) và chợ Châu Sa, UBND xã sẽ tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức họp chuyên đề bàn bạc giải pháp tháo gỡ trong thời gian sớm nhất để chỉ đạo sắp xếp, tạo không gian, cảnh quang môi trường đô thị sạch đẹp. Trước mắt, UBND xã đã chỉ đạo Ban an toàn giao thông xã tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông tại đường Quốc Lộ 24 (Trần Văn Trà) nhất là đoạn quan chợ Châu Sa, đặt biệt là trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Kính báo cáo Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy xã biết, theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy xã;
- BCH Đảng ủy xã;
- Đ/c Bí thư Đảng ủy xã;
- Công an xã;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH